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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ ๒ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
ผู้มาประชุม 
๑. นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. อ.ดร.ถนัด  บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๔. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๕. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 
๖. นายทินกร นําบุญจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. ดร.ศุภวัตร ภูวกุล ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. นางอรวรรณ ชยางกูร ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๒. รศ.ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๓. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๖. อ.ทรงเกียรติ สังฆมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจาํ 
๑๗. อ.ปภัส ฉัตรยาลักษณ ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. ผ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
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ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายบุญเอ้ือ บัวสรวง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๓. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางสาวมนสิชา รัตนกิจ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายอุดมศักด์ิ  ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๙. ผศ.สุกัญญา คํานวนสกุณี รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๑. อ.ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑๒. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๓. ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑๔. อ.วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
๑๕. ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
๑๖. ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๗. อ.ดร.วรจิตต์ิ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๘. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑๙. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๒๐. อ.อํานาจ โกวรรณ ผู้อํานวยการสํานักดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
๒๑. อ.ดร.สุทธินันท์ ช่ืนชม ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด 
๒๒. อ.ดร.ณัฐิยา ตันตรานนท์ รองคณบดี 

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๒๓. อ.กมลวัน สังสีแก้ว หัวหน้าภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๒๔. อ.ปลินดา ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการพัฒนาชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๕. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๒๖. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๗. นางสาวกมลรัตน์ แสนใจงาม ผู้อํานวยการกองบริหารงานบุคคล 
๒๘. นายณรวัฒน์  ทวีเจริญพร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองอาคารสถานที่ 
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๒๙. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 นายถนอม อินทรกําเนิด นายกสภามหาวิทยาลัย ได้กล่าวเปิดประชุม โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
มีมติอนุญาตให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยบันทึกเสียงการประชุมเพ่ือใช้ประกอบการจัดทํารายงาน 
การประชุมและเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ บุคคลอ่ืนในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ทําการบันทึกเสียงการประชุม  
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
 
 ก่อนเริ่มประชุม อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา-มหาวิทยาลัย
จากผู้ ดํ ารงตําแหน่งบริหาร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํ า  และเลขานุการ 
สภามหาวิทยาลัย ร่วมกันเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมอบพวงมาลัยดอกมะลิและเครื่องสระเกล้าดําหัว 
แด่นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกคน พร้อมทั้งขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยเน่ืองในเทศกาลสงกรานต์และประเพณี 
ป๋ีใหม่เมือง เพ่ือความเป็นสิรมิงคลในการดําเนินชีวิตและการทํางานต่อไป  
 
ระเบยีบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานท่ีประชุม 
  
  - ไม่ม ี- 
  

๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๒.๑ การแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยอาจารย์ปลินดา ระมิงค์วงค์ อาจารย์ประจําภาควิชาการพัฒนา
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล “The Best Session Paper” ในการนําเสนอทาง
วิชาการแบบ  “Oral Presentation” ในหัวข้อ  “Adaptive Tactics of Ethnic Students in Rajabhat 
Chiang Mai University, Thailand” ในการประชุมระดับนานาชาติ  International Conference on 
Studies in Arts, Humanities and Social Sciences (SAHSS – 2017) ซึ่งจัดโดยองค์กร International 
Forum on Arts, Humanities and Social Sciences ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  
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ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ควรจัดกิจกรรมหรือเวทีให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยหรือกําลังทําผลงานวิจัย  
ได้นําเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเชิญอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 
หรือผู้ที่มีความสนใจในการทําวิจัยเข้าร่วมฟังในกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือศึกษาเรียนรู้ทําให้เกิดวิธีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ใหม่โดยการวิจัย ซึ่งสามารถนําไปปรับใช้กับงานวิจัยของตนเองได้ โดยจัดเป็นรายสัปดาห์ 
รายเดือน หรือรายภาคการศึกษา เป็นต้น 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  รับทราบ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ปลินดา ระมิงค์วงค์ อาจารย์ประจําภาควิชา 
การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัล “The Best Session Paper” ในการ
นําเสนอทางวิชาการแบบ “Oral Presentation” ในหัวข้อ “Adaptive Tactics of Ethnic Students in 
Rajabhat Chiang Mai University, Thailand” ในการประชุมระดับนานาชาติ International Conference 
on Studies in Arts, Humanities and Social Sciences (SAHSS – 2017) ซึ่งจัดโดยองค์กร International 
Forum on Arts, Humanities and Social Sciences ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย 
 

๑.๒.๒ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
ในการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง กําหนดวัน เวลา 
และสถานที่ สําหรับการรับสมัคร การเลือก และการนับคะแนน ประเทศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐  
ได้กําหนดให้มีการดําเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ในวันที่  
๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ สําหรับผู้มีสิทธิเลือกในสังกัดวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และให้มีการลงคะแนนเลือกทั่วไป  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่ง 
ที่ว่าง ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดําเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว 

อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัย พ .ศ . ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖  
คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ จึงประกาศผลการเลือก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง  

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลยัเพ่ือทราบ 
 

  



๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจํา แทนตําแหน่งที่ว่าง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล รายละเอียดตาม
ประกาศฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ  อน่ึง วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์-
ประจําดังกล่าว เริ่มต้ังแต่วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และจะอยู่ในตําแหน่งเพียงเท่ากับวาระ 
ที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คืออยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

๑.๒.๓ การจัดกิจกรรม Job Fair by CMRU 2017 
 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เรียนเชิญ  
ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
โดยตําแหน่ง นําเสนอต่อที่ประชุมเก่ียวกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ได้จัดกิจกรรม Job Fair by CMRU 2017 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏ
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์ของการ 
จัดกิจกรรมฯ ดังกล่าว ดังน้ี 
  ๑. เปิดโอกาสให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ใกล้จะสําเร็จการศึกษารวมถึง
ศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้าถึงตําแหน่งงานว่างจากบริษัทช้ันนําและรับคําปรึกษา คําแนะนํา
จากองค์กรช่ือดัง ซึ่งเป็นการเพ่ิมทางเลือกด้านการประกอบอาชีพในอนาคต 
  ๒. ตอบสนองความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ทําให้ภาคเอกชนในท้องถิ่น 
ได้ประโยชน์จากการพัฒนาและสร้างบุคลากรจากมหาวิทยาลัย บัณฑิตไม่ต้องออกไปทํางานต่างจังหวัดและ 
ไม่สร้างปัญหาสังคมต่อไป  
  ๓. เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก โดยจะมีการลงนาม
ความร่วมมือ (MOU) ต่อไปอย่างต่อเน่ือง  
 ภายในงานมีการออกบูธรับสมัครและสัมภาษณ์งานจากบริษัทช้ันนํา อาทิ บริษัทเจริญมอเตอร์
เชียงใหม่ สยามนิสสัน สุขสวัสด์ิ ไม้อัดไทย ไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต โรงแรมเลอ เมอริเดียน 
บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จํากัด โรงแรมรติลานนา โรมแรมแทมมาริน K Love 
Phone บริษัทกรีน เทรล (ไทยแลนด์) จํากัด บริษัทวิริยะประกันภัย จํากัด บริษัทเจริญมอร์เตอร์เบนซ์ จํากัด  
วีระพานิช เชียงใหม่ Education Gateway Co., Ltd และบริษัทช้ันนําอ่ืน ๆ อีกกว่า ๕๐ แห่ง มีการเชิญ 
สถานประกอบการเข้ารับสมัครงาน จํานวน ๔๒ แห่ง มีนักศึกษาเข้าร่วมงานทั้งหมด ๕๐๘ คน มีตําแหน่งงาน
ที่รับสมัคร จํานวน ๔๒๐ อัตรา จํานวนนักศึกษาที่สมัครงานไว้กับหน่วยงาน/สถานประกอบการ รวมท้ังสิ้น 
๑๗๓ คน (Full - time จํานวน ๑๒๒ คน Part – time จํานวน ๕๑ คน) ทั้งน้ี คาดหวังว่าในการจัดกิจกรรม
ครั้งต่อไปจะมีจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมงานเพ่ิมมากขึ้น และขอขอบคุณคณะผู้บริหารและกองพัฒนานักศึกษา  
ที่ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามาร่วมงานในคร้ังน้ี 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับนักศึกษาอย่างมากและเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน บัณฑิต 
ที่สําเร็จการศึกษาไปในแต่ละปีการศึกษาอาจไม่ได้มีงานทําทุกคน และกิจกรรมดังกล่าวน้ีสามารถช่วยให้
นักศึกษาอีก ๑๗๓ คน มีงานทําก่อนจะสําเร็จการศึกษา จึงขอช่ืนชมและขอขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริม



๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

กิจการมหาวิทยาลัยเป็นอย่างย่ิง ที่ได้จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ และคาดหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคณะกรรมการอื่น ๆ 
เช่น สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ รวมถึงคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน/สํานัก 
จะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมเช่นน้ีในมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบการจัดกิจกรรม Job Fair by CMRU 2017 เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

๑.๒.๔ การจัดการแขง่ขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One  
ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ครั้งที่ ๓๓ ประจําปี ๒๕๖๐  

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยกองพัฒนานักศึกษา  
ได้จัดทําโครงการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน  
๑๗ ปี ครั้งที่ ๓๓ ประจําปี ๒๕๖๐ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเยาวชนของชาติ และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่างย่ิง โดยมีหน่วยงานและโรงเรียนส่งทีม 
เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด ๔๐ หน่วยงาน จํานวนทีมทั้งหมด ๖๖ ทีม นักกีฬาเข้าร่วม ๘๒๒ คน ผู้จัดการและ 
ผู้ฝึกสอน ๑๒๐ คน รวมท้ังสิ้นกว่า ๑,๐๐๐ คน ถือเป็นการสืบสานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
กีฬาฟุตบอลทีมชาย บาสเกตบอลชาย – หญิง วอลเล่ย์บอลชาย – หญิง และฟุตซอล สําหรับในปีต่อไปอาจจะ
ขยายประเภทกีฬาเพ่ือจัดการแข่งขันให้เพ่ิมมากขึ้น โดยมีภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ 
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดการแข่งขัน 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การจัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด  
อายุไม่เกิน ๑๗ ปี ครั้งที่ ๓๓ ประจําปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 

๑.๒.๕ พิธีทาํบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปี ๒๕๖๐ และพิธีทาํบุญอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่  

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ทางมหาวิทยาลัยได้กําหนดจัดพิธีทําบุญเน่ืองในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ประจําปี ๒๕๖๐ และพิธีทําบุญอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ขึ้น เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือรําลึกถึงคุณูปการของ 
ผู้มีพระคุณและบูรพคณาจารย์ที่ร่วมก่อต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือความเป็นสิริมงคลและเพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ ๙ เพ่ือน้อมรําลึกในพระมหา-



๗ 
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กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั่วประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับต้ังแต่ปี  
พ.ศ. ๒๔๖๗ เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ประจํามณฑลพายัพ ได้มีการเปิดรับนักเรียนเข้าอยู่
ประจําการคร้ังแรกเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๗ และได้มีพัฒนาการเรื่อยมาจนเป็นโรงเรียนฝึกหัดครู
ประกาศนียบัตรมณฑลพายัพ โรงเรียนฝึกหัดครูมูลจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครู
เชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จวบจนมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตามลําดับ  

ดังน้ัน เพ่ือเป็นการรําลึกถึงความสําคัญของวันแรกที่ได้มีการเปิดรับนักเรียนเข้าอยู่ประจําการครั้งแรก 
จึงได้เชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยครูสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และศิษย์ปัจจุบัน 
เข้าร่วมพิธีฯ ดังกล่าว นอกจากน้ี ยังถือเป็นฤกษ์ดีในการจัดพิธีทําบุญอาคาร ๙๐ ปีราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือความ
เป็นสิริมงคลแก่ประชาคมชาวราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีกําหนดการ ดังน้ี 
            เวลา ๐๖.๓๙ น. เริ่มพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ 
  เวลา ๐๖.๕๙ น.  พิธีทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จํานวน ๙๔ รูป  
  เวลา ๐๗.๕๙ น.  พิธีสักการะและพิธีบวงสรวง ประกอบด้วย  
   - พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ช้ัน ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  
   - พิธีสักการะพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย  
   - พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวร 
  เวลา ๐๙.๓๙ น.  พิธีทําบุญทักษิณานุปทานแก่ผู้ล่วงลับ ณ มณฑลพิธีบริเวณด้านหน้าอาคาร ๙๐ ปี 

ราชภัฏเชียงใหม่  
  เวลา ๑๐.๕๙ น.  พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวรแก่บุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ พิธีทําบุญเน่ืองในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจําปี ๒๕๖๐ และพิธีทําบุญอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ วันจันทร์ ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคาร 
๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

๑.๒.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานแข่งขนักีฬาประเพณีสโมสรเจ้าหน้าที่บคุลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ “พิงคนครเกมส์” 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 
จัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ “พิงคนครเกมส์” 
ซึ่งกําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐  
ที่ผ่านมานายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม และหารือ 
ถึงแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เพ่ือช้ีแจงข้อมูลการจัดการแข่งขันและการอํานวยความสะดวก 
แก่ทัพนักกีฬาที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันไม่ตํ่ากว่า ๑,๕๐๐ คน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ โดยกําหนดพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

 



๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรเจ้าหน้าที่บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เขตภาคเหนือ ครั้งที่ ๘ “พิงคนครเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 

๑.๒.๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
สานสัมพนัธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว เพื่อเปน็การสร้างความสัมพนัธ์อันดี 
ระหว่างมหาวิทยาลัยของทั้งสองประเทศ 

 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 
จัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว ซึ่งกําหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ
กําหนดจัดงานเลี้ยงรับรองและพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  

กิจกรรมน้ีเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและมหาวิทยาลัยจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน
วิถีชีวิตของทั้งสองประเทศ เพ่ิมพูนประสบการณ์จากการทัศนศึกษาแหล่งวัฒนธรรมต่าง ๆ โดยเมื่อวันพุธ  
ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเพ่ือเตรียมการจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว  
ครั้งที่ ๑๔ พร้อมทั้งได้ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมการประชุมจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและ
มหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน ๒ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ 

 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การเป็นเจ้าภาพจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย – ลาว เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีของมหาวิทยาลัยทั้งสองประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๓.๑ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 

สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร/กิจกรรม และมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๑ จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 
  



๙ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ ข่าวสารสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๖ วันที่  
๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
  
 ๑.๓.๒ วารสารพงิค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ปีที่ ๑๔ ฉบบัที่ ๔ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม และนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.๒ จงึนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  เป็นฉบับที่มีข้อมูลสะท้อนความคิดจากนักศึกษาซึ่งเป็นสิ่งที่ ดีมาก แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๔ ประจําเดือน
เมษายน ๒๕๖๐  
 
ระเบยีบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 
 ๒.๑   รายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุม 
ไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอเพ่ิมเติมข้อความในเอกสารหมายเลข ๒.๑ หน้า 
๒๒ ข้อ ๗ ดังน้ี “ข้อ ๗ การรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นการรักษาราชการเพ่ือใช้อํานาจ มิใช่รักษาราชการ
แทนแล้วไปเอาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เน่ืองจากการรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นการรักษาราชการแทนช่วง
ระยะเวลาสั้น ๆ เท่าน้ัน”  
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ตามท่ีแก้ไข  

 
  



๑๐ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๒.๒   รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า สํานักงานสภามหาวิทยาลัย จัดทํารายงาน 
การประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งรายงานการประชุม 
ไปพร้อมกับการจัดส่งระเบียบวาระและเอกสารการประชุมตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ 

รายละเอียดตามเอกสารรายงานการประชุม และขอแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความในเอกสารหมายเลข ๒.๒ 
หน้า ๙ บรรทัดที่ ๒๙ – ๓๐ ดังน้ี 

 จากเดิม “และอนุญาตให้ ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย เลขานุการส่วนตัวและที่ปรึกษา ดร.ศุภวัตร  
ภูวกุล เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ีด้วย ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น.” 
 แก้ไขเป็น “และอนุญาตให้ ดร.วิวัฒน์ เศรษฐช่วย เลขานุการส่วนตัวและที่ปรึกษา ดร.ศุภวัตร  
ภูวกุล เข้าร่วมประชุมอยู่ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งน้ีด้วยถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. เพ่ือบันทึกผลงานของ 
ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ” 
 

มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ตามท่ีแก้ไข  

 
ระเบยีบวาระที่ ๓  เรื่องสบืเนื่อง 
 
 ๓.๑ รายงานความก้าวหน้าแผนธุรกิจหารายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

โครงการผลิตผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพือ่สุขภาพ 
 

อาจารย์ ดร.ปภากร สุทธิภาศิลป์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี 
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้มีการพิจารณาแผนธุรกิจ
หารายได้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และมีมติให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ เช่น ผักปลอดสารพิษ และ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือสุขภาพ แล้วนําเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป น้ัน  

บัดน้ี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอรายงานความก้าวหน้าแผนธุรกิจหารายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โครงการผลิตผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๓.๑ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ขอช่ืนชมและขอแสดงความยินดีกับการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดี ทั้งน้ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ควรขยายพ้ืนที่เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้มากย่ิงขึ้น และควรมีแผนงานที่ชัดเจนและให้เห็นเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
  



๑๑ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๒. ในอนาคตจะให้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรจัดต้ังเป็นชมรมผู้ผลิตผักอินทรีย์ และ
ชมรมการแปรรูปอาหาร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ อีกทั้งนักศึกษายังสามารถฝึกประสบการณ์
ด้านการผลิต การเก็บเก่ียว การนําผลผลิตออกจําหน่าย รวมถึงการบริหารจัดการรายได้ของชมรมแบบครบ
วงจร ทําให้สามารถดึงดูดความสนใจให้นักศึกษาคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถเข้ามาอยู่ในชมรมและ
เรียนรู้ร่วมกัน ทําให้โครงการดังกล่าวมีความย่ังยืนต่อไป  
 ๓. คณะเทคโนโลยีการเกษตรควรไปศึกษาดูงานคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีการดําเนินงานมาก่อนจึงค่อนข้างมีประสบการณ์และมีแนวทางการดําเนินงาน 
ที่ดีและเป็นประโยชน์ อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับโครงการหลวง (ดอยอ่างขาง) ซึ่งทําให้โครงการดังกล่าวเกิด
ความย่ังยืนและมีผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการของตลาด เน่ืองจากนักศึกษามีระยะเวลาในการศึกษาไม่ก่ีปี
ก็จะสําเร็จการศึกษาออกไป แต่หากมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจะได้มุมมองที่เป็นธุรกิจและได้รับ
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ที่มีและเป็นมาตรฐานต่อไป 
 ๔. คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุน 
อย่างเต็มที่ เน่ืองจากเคยนําทีมงานและหน่วยงานที่เก่ียวข้องไปเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตรทําให้เกิดความสนใจ
และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีเครือข่ายที่มีผู้เช่ียวชาญ
ด้านเกษตรอินทรีย์ที่สามารถให้ความรู้และให้การสนับสนุนพร้อมร่วมลงทุนกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร  
อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่การปลูกในภาคเหนือให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ทั้งน้ีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ปนเป้ือน
ด้วยสารเคมีค่อนข้างมาก ผู้ประกอบการที่ทําเร่ืองเกษตรอินทรีย์หลายรายมีความสนใจท่ีจะเข้ามาร่วมมือ 
กับทางมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ตลอดจนหน่วยงานภายนอกค่อนข้างมีความรู้
ทางด้านเกษตรอินทรีย์ค่อนข้างมากทําให้นักศึกษาได้รับความรู้และสามารถสร้างรายได้อย่างดี พร้อมทั้ง 
มีแนวคิดที่จะพัฒนาวิธีการเก็บรักษาและประเมินคุณภาพหลังการเก็บเก่ียว เช่น การเก็บผลผลิต 
ทางการเกษตร การล้าง การคัดแยก การตรวจสอบความหวานหรือสารพิษต่าง ๆ สิ่งเหล่าน้ีหากมหาวิทยาลัย
ดําเนินการเองทั้งหมดอาจใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่หากร่วมลงทุนกับภาคเอกชนทางคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป   
 ๕. คณะกรรมการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ร.ม.)  
ควรร่วมกันปรึกษาหารือประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความร่วมมือขึ้นระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
กับภาคเอกชนที่เก่ียวข้อง โดยเชิญคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องโดยคําแนะนําของประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกันอย่างจริงจังโดยเร็ว 
 ๖. มหาวิทยาลัยควรเร่งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบนํ้าของศูนย์แม่ริมอย่างจริงจัง 
โดยเร่งด่วน เน่ืองจากหากย้ายพ้ืนที่การจัดการเรียนการสอนไปศูนย์แม่ริมทั้งหมด คาดว่าปัญหาเร่ืองนํ้า 
ไม่เพียงพอจะเป็นปัญหาใหญ่ และเป็นปัญหาเรื้อรัง ทําให้เกิดอุปสรรคและปัญหาติดตามมา 
 ๗. มหาวิทยาลัยควรพิจารณางบประมาณเพ่ือจัดสรรไปลงทุนเก่ียวกับการนําระบบน้ําเข้ามา
ใช้ในพ้ืนที่ศูนย์แม่ริม และควรจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบนํ้าให้เห็นเป็นรูปธรรม  
โดยถือเป็นงานเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย 
 
  



๑๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ รายงานความก้าวหน้าแผนธุรกิจหารายได้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
โครงการผลิตผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ือสุขภาพ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๒ รายงานข้อมูลและรายละเอียดกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทนุช่วยเหลือนักศึกษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณากองทุนพัฒนานักศึกษา  
และกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา และมีมติมอบหมายให้รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช) 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ โดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับจํานวนนักศึกษา
ที่ได้รับการช่วยเหลือ จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จํานวนนักศึกษาที่มีงานทํา จํานวนทุนให้เปล่า และ
จํานวนนักศึกษาที่ยากจนแต่ยังไม่ได้รับทุน แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป น้ัน  

บัดน้ี ผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอนําเสนอรายงานข้อมูล
หรือรายละเอียดกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๓.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรแยกประเภททุนและลักษณะของทุนออกมาให้ชัดเจนว่าเป็นทุนการศึกษาของเอกชน
และเป็นทุนการศึกษาภาครัฐจํานวนเท่าใด เป็นทุนการศึกษาแบบต่อเน่ืองหรือเป็นทุนการศึกษาระยะสั้นรายปี  
เป็นต้น  
 ๒. เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะครุศาสตร์ได้รับทุนการศึกษาค่อนข้างมากกว่าคณะอ่ืน เนื่องจาก
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ได้ย่ืนแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาเป็นจํานวนมาก และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 
ที่มีภูมิลําเนามาจากต่างอําเภอ ต่างจังหวัด อีกทั้งเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนค่อนข้างดี ซึ่งเป็นข้อมูล 
ที่น่าสนใจ 
 ๓. ทุนอาหารกลางวันมีนักศึกษาแจ้งความประสงค์ขอรับทุนจํานวนมากแต่เพราะเหตุใดถึงมี
จํานวนนักศึกษาที่ได้รับทุนอาหารกลางวันค่อนข้างน้อย ในปีการศึกษาต่อไปขอความกรุณาคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทุนอาหารกลางวันช่วยพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาให้ได้รับทุนอาหารกลางวันในจํานวน 
ที่เพ่ิมขึ้นได้หรือไม่ เน่ืองจากเรื่องอาหารกลางวันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญ 
 ๔. ไม่ควรนําประเด็นเก่ียวกับเกณฑ์การพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
กรณีการนําสาขาวิชาที่มีความจําเป็นและเป็นความต้องการของประเทศเข้ามาพิจารณาในการจัดสรรทุน 
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เน่ืองจากสาขาวิชาต่าง ๆ น้ัน 
มหาวิทยาลัยเป็นผู้เปิดรับนักศึกษาและเปิดสอนในหลักสูตรดังกล่าว นักศึกษาเป็นผู้เลือกเรียน จึงไม่ใช่เป็น
ความผิดของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนในหลักสูตรต่าง ๆ การให้ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงไม่ควร
แบ่งแยกสาขาวิชา นักศึกษาทุกคนควรมีโอกาสเท่าเทียมกัน  
 ๕.  ควรพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาให้เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา เน่ืองจาก
อยากให้นักศึกษาได้รับทุนการศึกษาอย่างทั่วถึง  



๑๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๖. การให้ทุนการศึกษาเป็นเรื่องของการให้โอกาสและการสร้างโอกาสให้กับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยควรจะมีทุนการศึกษาในลักษณะให้ทุนต่อเน่ืองจนสําเร็จการศึกษาโดยเลือกพิจารณานักศึกษาที่มี
ความประพฤติดี ผลการเรียนดี กิจกรรมสร้างช่ือเสียง ซึ่งมหาวิทยาลัยต้องพิจารณา/กลั่นกรอง เพ่ือกําหนด
เกณฑ์และคุณสมบัติต่าง ๆ ออกมาให้ชัดเจน จากข้อมูลที่ผ่านมายังมีทุนประเภทน้ีค่อนข้างน้อย หากสามารถ
ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจนสําเร็จการศึกษาและให้ต่อเน่ืองได้ในระดับสูงขึ้นไปถือว่าได้สร้างผลผลิต 
และสร้างอนาคตให้กับนักศึกษาได้ และในอนาคตนักศึกษาอาจจะย้อนคืนกลับมาเป็นอาจารย์ที่มีคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ รายงานข้อมูลและรายละเอียดกองทุนพัฒนานักศึกษา และกองทุนช่วยเหลือ
นักศึกษา และมอบคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นําข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
 ๓.๓ รายงานข้อมูลการใช้กระดาษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่  
๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการพิจารณาและให้ข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยควรพิมพ์เอกสาร  
๒ หน้า แทนการพิมพ์เอกสารหน้าเดียว ในการจัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ และตรวจสอบข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบต่อไป แล้วนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป น้ัน  

บัดน้ี มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการออกนโยบายโดยประกาศไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ใช้กระดาษสองหน้า
แทนการใช้กระดาษหน้าเดียวในการจัดทําเอกสารต่าง ๆ ทั้งน้ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานแรก 
ที่นําร่องในเรื่องดังกล่าว และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งน้ี ได้จัดทําเอกสารการประชุม
โดยการพิมพ์เอกสารสองหน้าแทนการพิมพ์เอกสารหน้าเดียว  

 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ควรนําเสนอให้เห็นเป็นตัวเลขของการสั่งกระดาษและการใช้กระดาษในปีที่ผ่านมาและในปีต่อไป 
เพ่ือจะได้ทราบว่าสามารถประหยัดกระดาษได้มากน้อยเพียงใด แต่ทั้งน้ีทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
ต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและควรมีการติดตาม/ตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายอย่างจริงจัง  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป  
 
  



๑๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๓.๔ ความก้าวหนา้กรณีการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ไปเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ  

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๒.๓ ได้มีการพิจารณาและมีมติมอบ
มหาวิทยาลัยทําหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือสอบถามประเด็นเก่ียวกับการ
แต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ 
สามารถกระทําได้หรือไม่ น้ัน จึงอยากสอบถามความคืบหน้าจากมหาวิทยาลัยว่าได้ดําเนินการไปถึงขั้นตอนใด 
 อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ช้ีแจงว่าในการ
ประชุมครั้งน้ันได้พูดคุยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อยกเว้นต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง การวินิจฉัยเพ่ือการปฏิบัติตามคําสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 
ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ว่าไม่มีผลบังคับใช้กับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิในชุดปัจจุบัน  
แต่จะมีผลกับชุดใหม่ที่จะดําเนินการแต่งต้ัง หากในวันน้ีที่ประชุมยืนยันให้ดําเนินการตามรายงานการประชุมน้ี 
มหาวิทยาลัยก็จะเร่งดําเนินการสอบถามไปยัง สกอ. เน่ืองจากต้องรอรับรองรายงานการประชุมในคร้ังน้ีก่อน  

 
ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 ๑. ควรดําเนินการสอบถามไปยัง สกอ. เมื่อทราบผลเป็นประการใดให้ตรวจสอบกับข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพราะหากข้อบังคับระบุไว้อย่างไรก็ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ เว้นแต่ได้แก้ไขข้อบังคับฯ 
ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
 ๒.  ควรตรวจสอบกรณีของรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง เป็นกรรมการทรงคุณวุฒิ 
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และยังเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน (วาระที่สอง) ว่าอยู่ภายใต้ช่วงระยะเวลาที่มีผลใช้บังคับในหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่ ศธ ๐๒๐๑.๑/๓๙๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ หรือไม่ และมีผลประโยชน์ทับซ้อนด้านการบริหารจัดการ
และอํานาจต่าง ๆ หรือไม่ 
 ๓. ในการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้พูดคุยกันในประเด็นของการต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ ซึ่งคนละประเด็นกับวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ เที่ยงตรง ไม่ได้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แต่เป็นกรรมการทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งคนละกรณีไม่เก่ียวข้องกัน 
 ๔. กรณีของ กกอ. มีประโยคสุดท้ายระบุไว้ว่า “ดังน้ันเพ่ือให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(กกอ.) และสภาสถาบันอุดมศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลางจึงไม่ควรเสนอแต่งต้ังผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานกรรมการอุดมศึกษาหรือกรรมการการอุดมศึกษาไปดํารงตําแหน่งนายกสภาหรือกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษา” เท่าน้ัน 
 
  



๑๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 ๑. รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปพิจารณา
ดําเนินการและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป  
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยทําหนังสือไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
เพ่ือสอบถามประเด็นเก่ียวกับการแต่งต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการ  
ในคณะกรรมการประจําคณะต่าง ๆ สามารถกระทําได้หรือไม่  
 

ระเบยีบวาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 ๔.๑   พิจารณาเรื่องการศึกษา 
 

 ๔.๑.๑   การแก้ไขหลักสูตรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 
และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอที่ประชุมว่า 
ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐  
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ดังน้ี 
 

๑) แก้ไขอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน ๒ ราย 
จากเดิม แก้ไขเป็น 

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร ไม่มีการแก้ไข 
อาจารย์ศิริพงศ์ ศิริสวัสด์ิ อาจารย์ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 
อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคําตัน ไม่มีการแก้ไข 
อาจารย์พงศธร ฟองตา ไม่มีการแก้ไข 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พันโท 

 
๒) แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน ๔ ราย 

  
จากเดิม แก้ไขเป็น 

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร ไม่มีการแก้ไข 
อาจารย์ศิริพงศ์ ศิริสวัสด์ิ อาจารย์ทิวาวัลย์ ต๊ะการ 
 อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคําตัน 
 อาจารย์พงศธร ฟองตา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พันโท 

 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 



๑๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตร ในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรฉบับปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  
 
 ๔.๑.๒   ภาระงานท่ีปรกึษาวิทยานพินธ์และการค้นคว้าอิสระ 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล นําเสนอที่ประชุมว่า
เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐ ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ข้อ ๑๐.๑ อาจารย์ประจํา ๑ คน  
ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกได้ไม่เกิน ๕ คน หากหลักสูตรใด 
มีอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษา
น้ัน แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน ๑๐ คน 
 ด้วยคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
ได้พิจารณาภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และมีมติเห็นชอบให้ศาสตราจารย์ ดร.มนัส 
สุวรรณ เป็นอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพ พร้อมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่สามารถดูแลนักศึกษา 
ได้มากกว่า ๕ คน แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน ๑๐ คน  
 ทั้งน้ี สภาวิชาการในคราวประชุมคร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบเช่นเดียวกับคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และมีมติมอบบัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการจัดเตรียมข้อมูล
ประกอบการพิจารณาภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม 
สภาวิชาการ แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  

 บัดน้ี บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงนําเสนอข้อมูล
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๒ นําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

 
มติสภามหาวิทยาลัย 
 เห็นชอบให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ เป็นอาจารย์ประจําที่มีศักยภาพ พร้อม

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่สามารถดูแลนักศึกษาได้มากกว่า ๕ คน แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกิน ๑๐ คน 
 

๔.๒ พิจารณาแต่งต้ัง 
 
  ๔.๒.๑  กรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากผู้ทรงคณุวุฒิ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙  



๑๗ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประจํา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จากผู้ทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๑ นําเสนอสภา-
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร จากผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๔ ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑) รองศาสตราจารย์รัตนา อัตตปัญโญ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์ธวัชชัย รัตน์ชเลศ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๓) รองศาสตราจารย์ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 
๔) นายเจริญชัย แย้มแขไข ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น กรรมการ 

 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี  
 

  ๔.๒.๒ กรรมการประจําสถาบนัวิจัยและพัฒนา แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยนางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการ รองผู้อํานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงทําให้กรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนาว่างลง จํานวนหน่ึงตําแหน่ง ประกอบกับมีการเพ่ิมเติมผู้ช่วยเลขานุการ 

เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก 
และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และการจัดระบบ
บริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๐ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
แต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๒ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๒ ราย 
รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี  
  ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศักด์ิ พงษ์เมษา รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๒)  นางสาวนภัสนันท์ ชัยภักดี  รักษาการหัวหน้าสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

  โดยให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย คณะกรรมการประจําสถาบัน สํานัก และการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก พ.ศ. ๒๕๕๙  
ข้อ ๑๑ และกฎระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง และตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
   

  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  



๑๘ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๒.๓ ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบติัหน้าทีใ่นการประชุม 
ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยดําเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ วรรคสาม 

 ดังน้ัน สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง
ผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รายละเอียด
ตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.๓ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม ในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑) นายสยาม กันหาลิลา เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒) นายสยมภู อะโน เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๓) นายธวัชชัย สร้อยฟ้า เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
๔) นายวีรภัทร หาญสุข เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม 
 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมนําระเบียบวาระที่ ๖.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เน่ืองจาก

เป็นเรื่องเก่ียวกับการพิจารณาแต่งต้ัง แล้วจึงพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓, ๔.๔ และระเบียบวาระที่ ๖ 
ตามลําดับ 

 
มติสภามหาวิทยาลัย  
 เห็นชอบให้นําระเบียบวาระที่ ๖.๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน แล้วจึงพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓, 

๔.๔ และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
 ๖.๒ แต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  

แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ที่แต่งต้ังจาก

คณาจารย์ประจํา ว่างลงจํานวนหน่ึงตําแหน่ง และกรรมการและเลขานุการที่แต่งต้ังจากรองคณบดีคนหน่ึง ว่างลง
จํานวนหน่ึงตําแหน่ง และเพ่ิมเติมผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ 
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 เพ่ือให้เป็นไปตามความในมาตรา ๑๘ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการประจําคณะและการจัดระบบบริหารงาน 
ในคณะ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๓ สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ แทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๖.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้แต่งต้ังกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์  
แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๔ ราย รายละเอียดตาม (ร่าง) คําสั่งที่นําเสนอ ดังน้ี 

๑) นางสายฝน แสนใจพรม คณาจารย์ประจํา 
เป็น กรรมการ 

๒) นายสาโรช สะอาดเอ่ียม รองคณบดี 
เป็น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓) ว่าที่เรือตรีอภิสิทธ์ิ ชัยมัง รองคณบดี 
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

๔) นางสาววชิรา เครือคําอ้าย รองคณบดี 
เป็น ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยลําดับที่ ๑ ให้อยู่ในตําแหน่ง
เพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน คือ อยู่ในตําแหน่งได้จนถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 
จากน้ัน ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๓, ๔.๔ และระเบียบวาระที่ ๖ ตามลําดับ 
 
๔.๓ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบังคับ หรือประกาศ 

 

 ๔.๓.๑ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรพัย์สนิของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….  

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ี
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ในคราวประชุมคร้ังที่ 
๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. …. เรียบร้อยแล้ว 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๑ จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
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ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย  
การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “ข้อ ๒๒  
การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน 
และเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนก็ได้ โดยให้จัดทําเป็นประกาศ
ของมหาวิทยาลัย” ที่จําเป็นต้องระบุเช่นน้ีเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาของการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 
อย่างแท้จริง 
 ๒. เมื่อมีการแก้ไขข้อ ๒๒ แล้วระบุข้อความดังกล่าวน้ัน เป็นการเปิดกว้างมากเกินไป ในกรณีน้ี
เป็นปัญหาของการจ้างเหมาบริการรถยนต์ การที่มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับซึ่งเป็นกฎหมายที่ตํ่ากว่าระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุน้ัน เห็นว่าไม่เหมาะสม ควรทําตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ มิใช่
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการออกข้อบังคับฯ 
 ๓. การออกข้อบังคับเช่นน้ีคําว่ากรณีเร่งด่วนกลับกลายเป็นอํานาจดุลพินิจของกรรมการ 
แต่ละชุด ควรระบุคํานิยามของคําว่ากรณีเร่งด่วนให้ชัดเจน เน่ืองจากเป็นเรื่องของดุลพินิจซึ่งไม่มีมาตรฐาน 
ที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๔. ข้อบังคับระบุไว้ชัดเจนว่า “การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วนและเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย 
จะกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนก็ได้ โดยให้จัดทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย” ดังน้ันคณะกรรมการต่าง ๆ  
ไม่มีสิทธิและอํานาจในการตัดสินใจ สภามหาวิทยาลัยต้องใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยจึงจะ
ออกเป็นประกาศต่อไปได้ 
 ๕. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําขอบันทึก
ความเห็นแย้งในการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ที่ไปยกเว้นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยไม่กําหนดหมวด 
กรณีปัญหาการจ้างเหมาบริการรถยนต์ และเสนอให้มหาวิทยาลัยสอบถามไปยังสํานักงานกรมบัญชีกลาง หรือ
สามารถทําความตกลงกับสํานักงบประมาณได้หรือไม่ 
 ๖. ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร .ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  
ให้ข้อเสนอแนะว่าอย่างไรก็ดีควรยึดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุเป็นหลัก ถึงแม้จะดําเนินการ
ค่อนข้างยุ่งยากและทําให้เสียเวลา แต่อย่างไรก็ต้องยึดไว้เพ่ือเป็นเกราะป้องกันผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้อง คําว่า 
“เว้นแต่กรณีจําเป็นเร่งด่วน...” หากไม่ระบุให้ชัดเจนจะมีปัญหาตามมาในอนาคตอย่างแน่นอน เพราะอาจ 
อ้างได้ว่าเรื่องที่พิจารณาอยู่น้ันเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วนแทบทั้งสิ้น เกรงว่าหากในอนาคตผู้บริหารเสนอเรื่อง
และข้อมูลต่าง ๆ ให้สภามหาวิทยาลัย หากสภามหาวิทยาลัยไม่พิจารณาให้ดีและไม่มีความเช่ียวชาญในด้าน 
น้ัน ๆ อย่างดีแล้ว ก็ล้วนจะเป็นไปตามความต้องการของผู้บริหาร ซึ่งหากร่วมกันพิจารณาและกําหนดความ 
ให้ชัดเจนก็จะเป็นเกราะป้องกันสําหรับผู้บริหาร ผู้ดําเนินการ รวมทั้งสภามหาวิทยาลัยด้วย 
 ๗. เน่ืองจากข้อความในข้อ ๔ ระบุไว้ค่อนข้างชัดเจน ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ อย่างแน่นอนโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เว้นแต่เกิดความยุ่งยากในองค์กร
ขึ้นเท่าน้ัน เช่ือว่าไม่มีใครมีเจตนาที่จะไม่ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
 ๘. ควรเข้าใจในหลักการว่าการบริหารงานส่วนราชการทุกภาคส่วน ข้อกฎหมายเป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน ไม่ใช่เครื่องมือในการจับผิด ดังน้ัน เวลาบริหารงานในเรื่องใดแล้วพบกับปัญหา
อุปสรรคจึงต้องดําเนินการแก้ไขกฎ กติกา ต่าง ๆ ที่มีอยู่เพ่ือให้งานดําเนินการต่อไปได้อย่างราบร่ืน กรณีน้ีเกิด
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ปัญหาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การจ้างเหมา
บริการรถยนต์ หากจะดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุมีกระบวนการและขั้นตอน
ค่อนข้างมาก อีกทั้งไม่สามารถจ่ายเงินสดให้กับผู้รับจ้างได้ ต้องเข้ากระบวนการสั่งจ่ายเป็นเช็คที่ต้องใช้ระยะ
เวลานาน ความเป็นจริงที่ปรากฏคือไม่มีผู้รับจ้างรายใดอยากรับจ้างหากขั้นตอนและกระบวนการเบิกจ่าย
ยุ่งยากและใช้ระยะเวลานานกว่าจะได้ค่าจ้าง ดังน้ัน จึงเป็นที่มาและความจําเป็นที่ต้องจัดทําข้อบังคับฉบับน้ี
ขึ้นมา เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ส่วนปัญหาอ่ืน ณ ตอนน้ียังไม่มี  
 ๙. นายปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่าปัญหา
ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของการบริหารจัดการ ณ ขณะนี้รัฐบาลมีนโยบายระดับประเทศเก่ียวกับการบริหารจัดการ
ที่มีความโปร่งใส มหาวิทยาลัยควรพิจารณาปรับวิธีคิด และโครงสร้างต่าง ๆ เพ่ือรองรับกับปัญหาที่คาดว่า 
จะเกิดขึ้นในอนาคตภายใน ๑ ปี ข้างหน้า ควรพิจารณาและวางแผนการดําเนินโครงการ หากต้องการ
ดําเนินการเพ่ือให้เป็นไปเพียงเพ่ือความสะดวกโดยไม่คํานึงถึงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ที่กําหนดไว้คงจะไม่ถูกต้อง การทํางานทุกอย่างต้องมีการวางแผนล่วงหน้า ดังน้ัน กรณีน้ีน่าจะเป็นปัญหาของ
การบริหารจัดการ ควรแก้ที่การบริหารจัดการมากกว่าที่จะมาจัดทําข้อบังคับฯ ฉบับน้ีขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว  
 ๑๐. ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ีเป็นปัญหาในเชิงการปฏิบัติ กรณีการจ้างเหมาบริการรถยนต์เป็นปัญหา
เรื้อรังและเป็นปัญหากับนักศึกษาและอาจารย์ทุกคน และหากออกข้อบังคับฯ ฉบับน้ีออกไป ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ก็คือนักศึกษาและอาจารย์ ไม่ใช่ผู้บริหารแต่อย่างใด  
 ๑๑. ระบบราชการทั่วไปจะดําเนินการโดยจัดทําแผนโครงการประจําปี หากได้รับอนุมัติ
โครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบโครงการจะสามารถยืมเงินทดรองจ่ายได้ โดยต้องนําเอกสารมาแนบเป็น
หลักฐานการเบิกจ่ายภายในสามสิบวันนับต้ังแต่วันที่ยืมเงินทดรองจ่าย เพราะเหตุใดจึงไม่สามารถดําเนินการ
ยืมเงินทดรองจ่ายก่อนได้ เน่ืองจากเป็นงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
 ๑๒. กรณีการยืมเงินทดรองจ่ายมีระเบียบราชการที่สามารถดําเนินการได้ก็จริง แต่ได้กําหนดไว้
ว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่สามารถยืมได้ และค่าใช้จ่ายใดที่ไม่สามารถยืมได้ การจ้างเหมาบริการรถยนต์เป็นการ
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ดังน้ัน หากดําเนินการจ้างเหมาบริการรถยนต์แล้ว
จะต้องมีการตรวจรับ มีการเบิกจ่าย โดยเฉพาะการเบิกจ่ายน้ันมหาวิทยาลัยต้องจ่ายให้กับผู้มีสิทธ์ิคือเจ้าหน้ี 
หากเป็นลักษณะของการจัดกิจกรรม ได้รับค่ายกเว้นกรณีค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน เหล่าน้ีสามารถนํามา
เป็นค่าใช้จ่ายที่ยืมเงินทดรองจ่ายก่อนได้ ซึ่งได้รับการยกเว้นจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
ส่วนสถานที่ราชการอ่ืนที่สามารถยืมเงินทดรองจ่ายก่อนได้น้ันไม่แน่ว่าอาจจะมีออกระเบียบเฉพาะกรณี ๆ ไป 
หรืออาจจะใช้เงินในแหล่งงบประมาณอ่ืน แต่จากที่ได้สอบถามไปยังคลังหรือกรมบัญชีกลางและหน่วยงานอื่น 
ที่อยู่ในเครือข่ายก็จะได้รับคําตอบในลักษณะเดียวกันว่าเป็นลักษณะของการจ้างเหมาบริการรถยนต์ หลายคน
อาจจะเข้าใจว่าเป็นการเช่ารถ แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ การจ้างเหมาบริการรถยนต์มีการกําหนดรายละเอียด
ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องจัดหารถจํานวนไม่น้อยกว่าก่ีที่น่ัง รับ – ส่ง ณ เวลาใดถึงเวลาใด ซึ่งกําหนดรายละเอียดไว้
ค่อนข้างมาก อีกทั้ง กองคลังในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ  
จึงมีความจําเป็นต้องดําเนินการพิจารณากลั่นกรองในสิ่งที่ปฏิบัติว่าเป็นไปตามระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องหรือไม่  
  



๒๒ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๑๓. จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางกรณีการจ้างเหมาบริการ
รถยนต์ให้เป็นกรณียกเว้นเช่นเดียวกับค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน 
 ๑๔. การออกข้อบังคับฯ ฉบับน้ี เป็นการออกมาเพ่ือแก้ปัญหาให้กับคนทํางาน เน่ืองจาก
งบประมาณเงินรายได้เป็นอํานาจของมหาวิทยาลัย ตามหลักการแล้วงบประมาณเงินรายได้ไม่จําเป็นต้อง
อ้างอิงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ สภามหาวิทยาลัยสามารถออกกติกาเองได้ทั้งหมด แต่เราก็
พยายามที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี แต่เมื่อดําเนินการไปแล้วก็เป็นสิทธ์ิของ
มหาวิทยาลัยที่จะไม่ดําเนินการตามน้ันก็ได้หากประสบปัญหาในการทํางาน   
 ๑๕. ในอดีตการยืมเงินทดรองจ่ายไม่เคยมีปัญหาจนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้นํากฎหมาย 
มาพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน จึงมีการปรับระบบการเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ตลอดสองปีที่ผ่านมา เน่ืองจาก
ประสบปัญหาต่าง ๆ ค่อนข้างมาก เช่น ๑) การนําหลักฐานต่าง ๆ ไปให้ผู้รับจ้างลงนาม ในทางปฏิบัติค่อนข้าง
ลําบาก ๒) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องออกเงินของตนเองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน แล้วรอการเบิกจ่ายจริงถึงได้คืน 
ซึ่งใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน ดังน้ัน ต้องเข้าใจว่าไม่มีใครอยากทํางานหากมีปัญหาและมีขั้นตอน 
ที่ยุ่งยาก ทําให้บ่ันทอนกําลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
 ๑๖. เ น่ืองจากเป็นการใช้งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นอํานาจของ 
สภามหาวิทยาลัยที่จะสามารถออกระเบียบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้การดําเนินงานเดินหน้าต่อไปได้ 
แต่ต้องคํานึงถึงว่าจะดําเนินการอย่างไรให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการใช้เงินรายได้ดังกล่าวได้ 
 ๑๗. หากเป็นหน่วยงานในกํากับน้ัน สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจออกระเบียบต่าง ๆ ได้  
แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ขณะนี้เป็นหน่วยงานราชการ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจออกระเบียบได้ 
ก็จริงแต่ควรยึดโยงกับกฎหมายแม่เป็นหลัก 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
ของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ โดยมีนาย
ปริญญา ปานทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว และอาจารย์
นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจําขอบันทึกให้ความเห็นแย้งมติสภามหาวิทยาลัย 
 

 ๔.๓.๒ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การกําหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
 ๔.๓.๓ (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งพักงานหรือการสั่งให้ออกจากงานไว้
ก่อน ของพนกังานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 



๒๓ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

 ๔.๓.๔ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสําหรบัอาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยวิทยาลัย

นานาชาติ ได้จัดทํา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.) ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบฯ ฉบับน้ี จํานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
และคร้ังที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความเอกสารหมายเลข ๔.๓.๔ หน้า ๒ ข้อ ๗ จากเดิม “ข้อ ๗  
ในกรณีที่อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พิเศษอาจจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนสูงกว่า
อัตราที่กําหนด ทั้งน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีเป็นรายกรณีไป” เปลี่ยนเป็น “ข้อ ๗ ในกรณี 
ที่อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พิเศษอาจจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ 
สูงกว่าอัตราที่กําหนด ทั้งน้ีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดีคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ก.ง.ส.) เป็นรายกรณีไป” 
 ๒.  ควรระบุคําอธิบายเพ่ิมเติมในแผนภูมิแท่งแสดงค่าธรรมเนียมการศึกษาโครงการ
แลกเปลี่ยนเหมาจ่ายกับจํานวนนักศึกษาจําแนกตามปีการศึกษาเพ่ือความชัดเจนและให้มีความเข้าใจตรงกัน 
 ๓.  ควรตรวจสอบรายละเอียดการคิดค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา 
ของจํานวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจให้ถูกต้อง 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสําหรับ
อาจารย์สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตาม (ร่าง) ระเบียบฯ ที่นําเสนอ และตามที่มีการแก้ไข 

 
 ๔.๓.๕ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
และกรรมการหรืออนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง 

 
นายทินกร นําบุญจิตต์ ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทํา (ร่าง) จรรยาบรรณ 

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติอนุมัติให้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํา  
(ร่าง) จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ขึ้น เพ่ือจัดทํา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และกรรมการหรือ



๒๔ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

อนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๔/๒๕๖๐ 
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  

บัดน้ี คณะกรรมการฯ ได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยทําการประชุม 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับน้ี จํานวน ๓ ครั้ง ดังน้ี 

- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ 
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๓.๕ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 

ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรระบุให้ชัดเจนกรณีหากไม่ปฏิบัติตามน้ีจะมีผลอย่างไรหรือไม่  
 ๒. สภาคณาจารย์และข้าราชการควรพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อไป เน่ืองจาก 
ในอดีตที่ผ่านมาสภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทํารูปเล่มจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ พร้อมแนวทางการนําไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือเผยแพร่ให้บุคลากรนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป  
 ๓. การไม่ปฏิบัติหรือละเลยน้ันไม่มีผลหรือบทลงโทษ เน่ืองจากเป็นจิตสํานึกของแต่ละบุคคล 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง จรรยาบรรณของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และกรรมการหรืออนุกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ัง รายละเอียดตาม 
(ร่าง) ประกาศฯ ที่คณะกรรมการฯ นําเสนอ และมอบคณะกรรมการฯ นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภา-
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการบริหารงานบุคคล 
 

  ๔.๔.๑ การปรับปรุงตําแหน่งและคดัเลือกขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ จํานวน ๒ ราย (วาระลับ) 

 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารท่ีใช้ในระเบียบวาระ 
การประชุมน้ี เป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 

 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระเบียบวาระที่ ๔.๔.๑ (วาระลับ) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 

 
๔.๕ พิจารณาเรื่องการบริหารงบประมาณและการเงนิ 
 
 - ไม่มี - 

 



๒๕ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

ระเบยีบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 
- ไม่มี - 

 
ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 ๖.๑ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
  (ระเบยีบวาระที่ ๔.๖.๒ (วาระลบั)) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๑ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุม
น้ีเป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ระเบียบวาระที่ ๖.๑ (วาระลับ)) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๒ คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑๒๒๘/๒๕๖๐ 

เรื่อง ยกเลิกคาํสั่งลงโทษทางวินัย (วาระลบั) 
 
 การประชุมในระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นการประชุมลับ ข้อมูลข่าวสารที่ใช้ในระเบียบวาระการประชุม
น้ีเป็นช้ันความลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๖ วรรคสาม 
 ดังน้ัน มติวาระน้ีจึงปรากฏในรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ระเบียบวาระที่ ๖.๒ (วาระลับ)) โดยจัดทําเป็นเอกสารลับแยกเล่ม 
 
 ๖.๓ สอบถามความคืบหนา้กรณต่ีาง ๆ  
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง สอบถามความคืบหน้ากรณีต่าง ๆ ต่อมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๑. เน่ืองด้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ป้ันน่ิม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในขั้นตอนที่เสนอไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาการขอโปรดเกล้าฯ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
(ชุดใหม่) จึงขอให้มหาวิทยาลัยดําเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิใหม่โดยเร็ว 

๒. งานก่อสร้างโรงอาหารพ้ืนที่เวียงบัว เพราะเหตุใดปัจจุบันจึงไม่มกีารก่อสร้างอย่างต่อเน่ือง 
ประสบปัญหาอะไรหรือไม่  

๓. ลานกิจกรรมหน้าอาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ กระบวนการต่าง ๆ ผ่านการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบทั้งหมดแล้วใช่หรือไม่ รวมถึงราคาการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณไปทั้งหมด ประมาณ 
๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท แพงไปหรือไม่สําหรับลานอเนกประสงค์หากเทียบกับการก่อสร้างอาคาร และลานกิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างไร  



๒๖ 

 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

๔. อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ หากกระบวนการต่าง ๆ เสร็จสิ้นแล้ว ควรเร่งรัด 
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าไปใช้งานในอาคารดังกล่าว  

๕. ควรให้คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ ได้วิเคราะห์ถึงภาระค่าใช้จ่ายต่อหัวในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ค่าตอบแทน เงินเดือน เราต้ังหน่วยงานระดับภาควิชา เพ่ือจะได้ทราบว่าที่มหาวิทยาลัยจัดต้ัง
หน่วยงานข้ึนมาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง ๆ หรือไม่ รวมถึงประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ     
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบฝ่ายบริหารหาข้อมูลต่าง ๆ และให้ช้ีแจง/แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ประชาคมได้รับทราบ และ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน ทําให้รู้สึกว่าการดําเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ทุกคนในมหาวิทยาลัย 
มีส่วนร่วมและได้รับรู้ความเป็นไปในการดําเนินการต่าง ๆ ร่วมกัน โดยมหาวิทยาลัยอาจจะจัดประชุม
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป เน่ืองจากในเรื่องดังกล่าว  
เป็นกระบวนการและขั้นตอนในเชิงการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงไม่ควรลงไป
พิจารณาดําเนินการ  
 
 ๖.๔ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 
๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลางดอย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน   
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลางดอย วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๕๕ น.  
 
 มนสิชา รัตนกิจ  นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวมนสิชา รัตนกิจ) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
  พรพิมล วงศส์ขุ 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข) 
  รองอธิการบดี 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 


